

Số: 06 /TCTĐA06

Văn Lâm, ngày 25 tháng 6 năm 2024

V/v Tuyên truyền và tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Chủ tịch UBND xã, thị trấn;
- Đài phát thanh huyện.

Ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Căn cước năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật được ban hành đã đáp ứng được những mục tiêu đặt ra trong quá trình xây dựng và khi có hiệu lực thi hành là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện và xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta; đáp ứng yêu cầu trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ mục đích phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái số phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Điều này cũng phù hợp với tiến trình hội nhập, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế; phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, cũng sẽ khắc phục được những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập hiện nay và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người dân trong đi lại, giao dịch, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, yêu cầu quản lý dân cư, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Việc hưởng ứng tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp sẽ giúp phát huy tối đa lợi thế sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị, huy động nguồn lực của xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để tìm hiểu các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 787/UBND-CA ngày 21/6/2024 về việc thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND

ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên về Tổ chức cuộc thi (nêu trên). Tổ Công tác Đề án 06 huyện đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn phổ biến nội dung tuyên truyền và tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”, với nội dung cụ thể như sau:

1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam

- Các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, cấp thôn tổ chức tuyên truyền hướng người dân nâng cao nhận thức pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam thông qua các buổi họp thôn, tổ dân phố; trên các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống truyền thanh cơ sở; các trang mạng xã hội; tại bộ phận một cửa, nơi tiếp công dân; in phát tờ rơi tuyên truyền. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, quan trọng về Căn cước, định danh và xác thực điện tử.

- Đài phát thanh huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức, đổi mới phương pháp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo việc tuyên truyền toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn sát với quyền lợi và nghĩa vụ của người dân.

(Bộ tài liệu hướng dẫn các quy định về Luật Căn cước năm 2023

được cập nhật tại mã Qrcode đính kèm)

2. Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”

Các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động của đơn vị, địa phương mình hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an tổ chức trên Website canhsatquanlyhanhchinh.gov.vn; ứng dụng định danh điện tử VNeID hoặc quét mã QR để tìm hiểu, tham gia cuộc thi này và các cuộc thi khác về tìm hiểu căn cước, định danh và xác thực điện tử do UBND tỉnh và Công an tỉnh tổ chức trong thời gian tới.

(Thông tin chi tiết, tài liệu về Cuộc thi vui lòng quét Qrcode đính kèm)

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Tổ công tác Đề án 06 huyện qua Công an huyện (*Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội*).

Nơi nhận:

- TCTĐA06/CP huyện;
(*để chỉ đạo thực hiện*);
- Như kính gửi;
(*để thực hiện*)
- Lưu: CAVL(QLHC).

**KT.TỔ TRƯỞNG
TỔ PHÓ THƯỜNG TRỰC**



**TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
Thượng tá Nguyễn Văn Giang**



MÃ QR CODE TÀI LIỆU KÈM THEO

